

ร่างรายงานการประชุมสามัญ
ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.)
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)

.....

ผู้เข้าประชุม

๑	รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประธานที่ประชุม
๒	ผศ.ดร.กริสัน ชัยมูล	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(แทน) รองประธาน
๓	รศ.ดร.กัญญา ธีระกุล	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔	รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕	รศ.ดร.ธรรมนุญ หนูจักร	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖	ผศ.ดร.สมภาพ อินทสุวรรณ	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยทักษิณ
๗	ดร.สุรัตน์ ชุ่มจิตต์	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา คุณภาพการศึกษาและบริการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๘	รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๙	ดร.ภาณุ พุทธวงศ์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและ วางแผน	มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๐	รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๑	ผศ.ดร.ธวัชวีร์ ลีละวัฒน์	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒	ผศ.ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
๑๓	รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๑๔	รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๑๕	ผศ.ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว	ผู้อำนวยการศูนย์บริการ การศึกษา	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๑๖	ผศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหารและวางแผน	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๑๗	ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย	มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๘	ผศ.ดร.ชลธิ ชีวะเศรษฐธรรม	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๑๙	ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง	ผู้อำนวยการสำนัก บัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
๒๐	ดร.รัชดา โสภาคะยัง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒๑	รศ.ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร	เลขานุการ ทคปร.
๒๒	ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย	เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ผู้ช่วยเลขานุการ ทคปร.
๒๓	น.ส.ศรัณภัทร มหายศ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ผู้ช่วยเลขานุการ ทคปร.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	รศ.ดร.ปัญญา ขวัญยืน	รักษาการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒	ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
๓	ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔	รศ.ดร.สมหวัง ชันตยานวงศ์	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕	ผศ.ดร.สุขุมล กิตติสิน	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖	ผศ.ดร.อัญชลี ตัดตะวะศาสตร์	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๗	รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตน์ศิลป์	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายแผนและการประกัน คุณภาพ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๘	อ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ ประกันคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๙	นางอัจฉรา ผ่องอุดม	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๐	น.ส.อุมาพร แก้วนพรัตน์	หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นานาชาติ	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจอื่น)

๑	ดร.อาณัติ ดีพัฒนา	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยบูรพา
---	-------------------	--------------	------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ประธานที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ และเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุม หลังจากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ รายงานบัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เลขานุการที่ประชุม ทคปร. รายงานสรุปบัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (ณ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) มียอดเงินคงเหลือสุทธิ ๕๘๖,๒๗๗.๓๙ บาท มีรายรับและรายการค่าใช้จ่าย ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้

ยอดคงเหลือยกมา (๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)	จำนวน	๖๐๕,๓๓๖.๓๙	บาท
รายจ่าย			
๑. ค่าวารสาร ทคปร. ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๘	จำนวน	๑๑,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารประชุม ทคปร. ครั้งที่ ๓			
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่	จำนวน	๘,๐๕๙.๐๐	บาท
รวมรายจ่าย		๑๙,๐๕๙.๐๐	บาท
คงเหลือสุทธิ		๕๘๖,๒๗๗.๓๙	บาท

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ ข่าวสาร ทคปร. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘

ประธานที่ประชุม ทคปร. รายงานที่ประชุมทราบว่า สำนักงานเลขานุการ ทคปร. ได้ดำเนินการจัดทำข่าวสาร ทคปร. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม โดยขณะนี้ได้นำข่าวสารดังกล่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ ทคปร. และจัดส่งให้ แต่ละสถาบันเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๓ อภิธานศัพท์ (ฉบับใหม่)

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องอภิธานศัพท์ (ฉบับใหม่) ซึ่งได้ทำการปรับปรุงจากเดิม ซึ่งหลังจากการศึกษาค้นคว้าและได้ปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้ทำการบัญญัติอภิธานศัพท์เพิ่ม และได้สลบความหมายของคำอภิธานศัพท์ เพื่อความให้ถูกต้องและสอดคล้อง ดังนี้

Discipline	วิทยาการ สาขาวิชา ศาสตร์ หรือ วงการ
Monodiscipline	หรือ Intradiscipline เอกวิทยาการ เอกสาขาวิชา เอกศาสตร์ (แล้วแต่กรณี) หมายถึง วิทยาการสาขาวิชา หรือ ศาสตร์ ที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากวิทยาการสาขาวิชา หรือศาสตร์ อื่นๆ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าหลักสูตรที่เป็นเอกสาขาหรือสาขาวิชาเดียว เช่น เกษตรศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ ก็สามารถจัดการศึกษาในลักษณะของพหุวิทยาการได้ เช่น นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จะต้องศึกษาบางวิชาจากคณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
Multidiscipline	พหุวิทยาการ พหุสาขาวิชา พหุศาสตร์ (แล้วแต่กรณี) หมายถึง วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร์ ที่มีการผสมผสาน (Combine) ความรู้จากศาสตร์หลักต่างๆ เข้าด้วยกัน ในลักษณะที่ยังคงความโดดเด่นของศาสตร์ดั้งเดิมให้เห็นค่อนข้างชัดเจน โดยทั่วไป มักจะเป็นการนำความรู้จากศาสตร์หนึ่งไปประยุกต์ใช้กับอีกศาสตร์หนึ่ง หรือหมายถึง การจัดการศึกษาหรือการจัดหลักสูตร ที่นักศึกษาสามารถเรียนวิชาจากคณะวิชาหลักต่างๆ มาสอดแทรกผสมผสานกัน แล้วนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เช่น พหุสาขาวิชา การจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) หรือพหุสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) เป็นต้น

Crossdiscipline	วิทยาการข้ามศาสตร์ เป็นการมอง การอธิบาย หรือการแก้ปัญหาในศาสตร์หรือสาขาวิชาหนึ่ง โดยอาศัยมุมมองหรือวิธีการของศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น เช่น วิชาฟิสิกส์แห่งดนตรี (Physics of Music) หรือ การเมืองแห่งวรรณกรรม (Politics of Literature) เป็นต้น
Interdiscipline	สหวิทยาการ สหสาขาวิชา หรือ สหศาสตร์ (แล้วแต่กรณี) หมายถึง วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร์ ที่มีการบูรณาการ (Integrate) ความรู้จากศาสตร์หลักต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจนเกิดเป็นวิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร์ใหม่ ทำให้ได้รับเครื่องมือ (Instrument) แบบจำลอง (Model) หรือ วิธีการ (Approach) ใหม่ เช่น สหสาขาวิชาชีวเคมี (Bio-Chemistry) หรือ สหสาขาวิชาการระบาดวิทยา (Epidemiology) เป็นต้น ในกรณีที่เรียก หน่วยงานหรือกิจกรรม (Work Unit or Activity) ต่างๆ นิยม ใช้คำว่า “สหวิทยาการ” เช่น สำนักสหวิทยาการ เป็นต้น สำหรับการเรียกหลักสูตร (Curriculum or Program) ต่างๆ ใช้คำว่า “สหสาขาวิชา” เช่น สหสาขาวิชาเมคาทรอนิกส์ (Mechatronics) หรือในกรณีที่เป็น กระบวนวิชา (Course Work) เรียกว่า “สหศาสตร์” เช่น วิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) หรือ โนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เป็นต้น
Transdiscipline	วิทยาการเปลี่ยนผ่าน หมายถึง วิทยาการ สาขาวิชา หรือศาสตร์ ที่อาศัยองค์ความรู้จากหลากหลายสาขามาผสมผสาน บูรณาการ และหลอมรวมกัน (Fuse) เพื่อการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น การแก้ปัญหามอกควันในภาคเหนือ นั้น ไม่สามารถแก้ได้ โดยใช้ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม ความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ กฎหมาย เทคโนโลยี การบริหารจัดการ ตลอดจนการระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งการแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องใช้วิทยาการทุกสาขาวิชาเข้ามาหลอมรวมกัน เป็น วิทยาการข้ามศาสตร์ หรือ วิทยาการข้ามสาขาวิชา และจะต้องดำเนินการศาสตร์ทุกด้านพร้อมกันและบูรณาการกัน จึงจะประสบผลสำเร็จด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
Broadband Discipline	วิทยาการแถบกว้าง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระของศาสตร์หรือสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและต่อเนื่องกันไป เช่น สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกินอยู่ (Way of Living) ซึ่งอยู่ในสาขานุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประกอบอาหาร (Cooking) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาศาสตร์ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ การถนอมอาหาร (Preservation) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาเภสัชศาสตร์ ตลอดจนเรื่อง การกำหนดอาหาร (Dietaries) ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ก็เป็นสาขาวิชาทางแพทยศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการนิยามศัพท์จากแหล่งต่างๆ ได้แก่

๑. คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย

พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสาน ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น

หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์ หรือหลาย อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมา หรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้นตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรม ชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์ + แพทยศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์ + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์ + วิทยาศาสตร์ + เคมี) หลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพื่อการพัฒนา (ที่มา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙)

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘ เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโทควบสองปริญญา (Dual Degree Program)

หลักสูตรควบสองปริญญา (Dual Degree Program) หมายถึง หลักสูตรสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษา พร้อมกันโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร [ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ จัดการศึกษา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี/โท ๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ.๒๕๔๘/๒๕๕๒ ตามลำดับ]

- ๑) ต้องเป็นหลักสูตรที่สถาบันเปิดสอนแยกเป็นสองหลักสูตร
 - ๒) หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักเกณฑ์แนวทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ๓) ต้องกำหนดวิชาเฉพาะและวิชาแกนที่จะใช้ร่วมกัน ระหว่างสองหลักสูตรให้ชัดเจนทั้งจำนวนวิชาและ จำนวนหน่วยกิต
 - ๔) ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร กรณีที่มีรายวิชาใช้ร่วมกันให้ ลงทะเบียนเรียนวิชาเหล่านั้นจากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
 - ๕) ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ จะเป็นฉบับเดียวกันหรือสองฉบับ หาก กำหนดให้เป็นฉบับเดียวกัน จะต้องครอบคลุมหรือบูรณาการเนื้อหาวิชาทั้งสองหลักสูตร และต้องมีอาจารย์ที่ ปรึกษาจากทั้งสองหลักสูตร
- รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอต่อที่ประชุมว่าอภิธานศัพท์มีความสอดคล้องกับ ราชบัณฑิตยสถานหรือไม่ โดยน่าจะส่งให้ สกอ. เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน
- ที่ประชุมรับทราบ

๑.๔ ประชาสัมพันธ์การขอรับทุน จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้นำเสนอการประชาสัมพันธ์การขอรับทุนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งได้เชิญผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัยประชุมหารือเรื่องความ ต้องการการระดมความคิด เกี่ยวกับหัวข้อวิจัย คุณภาพการศึกษา กำหนดกรอบหัวข้อวิจัยของอาจารย์และนิสิต วงเงิน ๑๓,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้กรอบความสำคัญ เรื่อง ความดีวัดจากไหน เรื่อง แนวทางการประเมินโดย ให้ระบบสารสนเทศ และ เรื่องการประเมิน ผู้ประเมิน มาตรฐาน ระบบการคัดสรร

สมศ. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถขอรับทุนได้และจะส่งให้ยังบัณฑิตวิทยาลัยทุกสถาบัน ซึ่ง สามารถขอทุนในปี ๒๕๖๐ ได้ เนื่องจากทุนของปี ๒๕๕๙ ปีครบแล้ว และสามารถตรวจสอบข้อมูลทุนในปี ๒๕๕๘ ได้ ประธานแจ้งว่า เป็นแหล่งทุนที่ดี ควรประชาสัมพันธ์ภายในของแต่ละสถาบันได้รับทราบ

๑.๕ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดการประชุมสามัญ ทคปร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ ในวันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ชี้แจงการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ โดยเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมจากเดิม เป็นอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยให้ลงทะเบียนและรับเอกสาร ในวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. และวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พิธีเปิดการประชุมจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวขอบคุณ กล่าวเปิดโดย ศาสตราจารย์ นพ.ดร. กระแส ชนวงค์ และมีพิธีมอบธงให้แก่เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ แก่ผู้แทนจาก สภาคณบดีผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The Importance of Mentoring and Networking in Graduate Education” and “How to Apply for Graduate Schools in USA and Prepare for Ph.D. Studies in USA” วิทยากร Professor Dr.Jamboor K.Vishwanatha จาก Texas Center for Health Disparities, University of North Texas Health Science Center

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “How to choose a good quality of Open Access Journal: Significance and Impact” วิทยากร ดร.รุจเรขา วิทยายุทธภูมิ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ การประชุมสามัญที่ประชุมคณบดีผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเสลา ๑ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. และวันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้จัดให้มีทัศนศึกษา ๒ เส้นทางให้เลือก

เส้นทางที่ ๑ สายตะวันตก : ธรรมชาติ อารยธรรมและศิลปะ

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิษณุโลก “หลวงพ่อบุญรอดชินราช” และเดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย “รุ่งอรุณแห่งความสุข” ศึกษาวัฒนธรรม โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เลือกซื้อเครื่องประดับ และของสะสมล้ำค่า เครื่องเงินแท้ และทองลายโบราณ ศิลปะศรีสัชนาลัย ผ้าทอพื้นเมือง ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น และชิมข้าวเป็็บ ข้าวแคบ

เส้นทางที่ ๒ สายตะวันออก : ต้มยำความงามของธรรมชาติ

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิษณุโลก “หลวงพ่อบุญรอดชินราช” และเดินทางตามเส้นทางหมายเลข ๑๒ กินลม ชมวิวดมฟ้าสวย ตลอดเส้นทาง ชมความงามของน้ำตกและขุนเขา สัมผัสลมหนาวผ่านหุบเขาและขุนเขา เลือกซื้อของฝากจากผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอินทรีย์ พร้อมเก็บภาพประทับใจตามทางที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ประธานได้เสนอรายงานการประชุมที่ประชุมคณบดีผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ การกำหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคปร. และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

สืบเนื่องจากการประชุม ทคปร. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้กำหนดเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคปร. และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	ครั้งที่	วัน	เดือน	ปี	ประชุมสามัญ ทคปร.	ครั้งที่	วัน	เดือน	ปี	จัดประชุมเสนอ ผลงานวิจัย
๒๕๕๙	๑	๑๙-๒๐	ก.พ.	๒๕๕๙	ม.นเรศวร	๓๘	๑๙-๒๐	ก.พ.	๒๕๕๙	ม.นเรศวร
	๒	๑๖-๑๗	มิ.ย.	๒๕๕๙	จุฬาลงกรณ์ ม.	๓๙		มิ.ย.	๒๕๕๙	ม.อัสสัมชัญ
	๓	๑๙	ต.ค.	๒๕๕๙	ม.สงขลานครินทร์	๔๐	๒๐-๒๑	ต.ค.	๒๕๕๙	ม.สงขลานครินทร์
	๔	๘	ธ.ค.	๒๕๕๙	ม.แม่ฟ้าหลวง	๔๑		ธ.ค.	๒๕๕๙	มรภ.วไลยอลงกรณ์
๒๕๖๐	๑	๓-๔	ก.พ.	๒๕๖๐	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	๔๒	๓-๔	ก.พ.	๒๕๖๐	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	๒		มิ.ย.	๒๕๖๐	ม.มหาสารคาม	๔๓		มิ.ย.	๒๕๖๐	ม.ฟาฏอนี
	๓		ต.ค.	๒๕๖๐	ม.ทักษิณ	๔๔		ต.ค.	๒๕๖๐	ม.ทักษิณ (ขอตรวจสอบความพร้อม เนื่องจากการก่อสร้าง อาคารสถานที่ใหม่)
	๔		ธ.ค.	๒๕๖๐	ม.ศรีนครินทรวิโรฒ	๔๕		ธ.ค.	๒๕๖๐	มรภ.นครราชสีมา

๓.๒ การรายงานความก้าวหน้า โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ณ ต่างประเทศ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งความก้าวหน้า โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการบัณฑิตศึกษา ณ ต่างประเทศ ที่ Imperial College, Oxford University, Cambridge, London School of Economics (LSE) ต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ๑๕ ท่าน จึงจะสามารถจัดโครงการนี้ได้ ซึ่งมีสถาบันที่ได้ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน ๒ ท่าน และขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยแจ้งจำนวนมายังสำนักงานเลขานุการ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ซึ่งแจ้งความก้าวหน้าในการประสานงานเบื้องต้นกับทาง Imperial College เนื่องจากมี MOU กับ Imperial College ว่าสามารถจัดทำโครงการไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการบัณฑิตศึกษาได้ แต่ยังไม่ได้ให้ตอบอย่างเป็นทางการกับทาง Imperial College เนื่องจากต้องขอรายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการ จำนวนผู้ร่วมโครงการ และกำหนดการในการเดินทางจึงจะสามารถตอบกับทาง Imperial College ได้ อย่างถูกต้อง

รศ.ดร.กาญจนา อีระกุล ได้เสนอโครงการกองทุนวิจัยและนวัตกรรมสำหรับประเทศที่มีศักยภาพ (นิวตันฟันด์) โดยเป็นกองทุนร่วมระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทยแบบครึ่ง-ครึ่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ สถาบันความร่วมมือ และหุ้นส่วนองค์กรของทั้งสองประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นหนทางในการเข้าไปศึกษาดูงานได้ง่ายกว่า

นิวตันฟันด์ จะดำเนินการครอบคลุม ๓ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการประยุกต์ใช้ ผลงานวิจัย ภายใต้ ๑๐ โปรแกรม ได้แก่ ๑.ทุนวิจัยด้านสุขภาพ ๒.ทุนวิจัยเกี่ยวกับข้าว ๓.ทุนวิจัยและดำเนินงานด้าน สะเต็มศึกษา ๔.ทุนวิจัยในสหราชอาณาจักรสำหรับ ๕.นักศึกษาปริญญาเอก ๕.นักวิจัยรุ่นใหม่ และ ๖.นักวิจัยรุ่นกลาง ๗. ทุนเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย สำหรับนักวิจัยและ เจ้าหน้าทีโครงการวิจัย ๘.ทุนจัดประชุมทางวิชาการและการเดินทางเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ๙.ทุนวิจัยร่วมใน ระดับหน่วยงานวิจัย และ ๑๐. ทุนเพื่อการสร้างองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจ โดยมี ๖ หน่วยงาน

ไทย (สวทช. สวทน. สกว. สสวท. สวก. และ สกอ.) และ ๖ หน่วยงานอังกฤษ (BBSRC BA BC MRC RAEng และ RS) ร่วมดำเนินการด้านสุขภาพ เกษตร พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และนโยบาย วทน.

หากบัณฑิตศึกษาได้ไปดูงาน และทำให้เกิด Linkage ระหว่าง นิวตันฟันด์ กับ MRC จะทำให้เกิดประโยชน์มาก เพราะสามารถนำบัณฑิตศึกษาเข้าไปเชื่อมต่อได้โดยตรง เนื่องจากปัจจุบันอาจารย์เป็นผู้ยื่นขอทุน

ประธานที่ประชุมได้ขอให้สถาบันสมาชิกติดต่อไปยังสถาบัน Imperial College, Oxford University, Cambridge, London School of Economics (LSE) เพื่อติดต่อขอดูงานก่อน เพื่อจะได้จัดทำโครงการต่อไป โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล จะติดต่อกับ London School of Economics (LSE) หากได้การตอบรับแล้วให้ ฝ่ายเลขานุการจัดทำแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการไปยังสถาบันสมาชิก เพื่อจะได้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกำหนดการเดินทางอยู่ในช่วงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ การนำดัชนีชี้วัดเข้าฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงในวารสารไทย (TCI)

เนื่องจาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานจึงขอเลื่อนวาระนี้ออกไปก่อน

๔.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

ประธานที่ประชุมขอรับฟังประเด็นความคิดเห็นเพื่อจะได้เป็นฉันทามติของที่ประชุมจะได้แจ้งต่อ สกอ. ซึ่งในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ในเรื่องของอาจารย์ประจำ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก๑ และการค้นคว้าแบบอิสระที่ต้องมีการเผยแพร่

ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะประเด็นดังต่อไปนี้

๑. ข้อ ๔ วรรค ๒ “สำหรับอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษาเข้ารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 - ให้ระบุต่อท้ายว่า “ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ เพื่อลดปัญหาการไม่สามารถบรรจุอาจารย์ที่มีความสามารถและเป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยได้ ให้สถาบันโดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

๒. ข้อ ๔ วรรค ๓ “**อาจารย์ประจำหลักสูตร**” หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

 - อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ส่งผลกระทบต่อถึงอาจารย์ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่สอนซึ่งไม่สามารถมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ และบางหลักสูตรที่ต้องการเปิดใหม่ ยังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน
 - ควรระบุต่อท้าย “อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนหรือมีผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง”
 - อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๓ คน เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท ๓ หลักสูตร และ
 - ควรระบุประโยคเพิ่มเติม (โดยอาศัยข้อความตามประกาศจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) (ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙)

“๑. อาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้กำหนดเรื่องจำนวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนดให้อาจารย์ประจำผู้ใดเป็นอาจารย์ประจำในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้อาจารย์ประจำผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ใดประจำอยู่แล้ว

๒. สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา นอกเหนือจากการที่ได้กำหนดเรื่องจำนวนและคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาได้กำหนดให้อาจารย์ประจำผู้ใดเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้อาจารย์ประจำผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก ๑ หลักสูตร”

๓. ข้อ ๔ วรรค ๓ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถเข้าได้ไม่เกิน ๒ คน

เนื่องจากไม่ได้ระบุชัดเจน จึงขอเสนอแนะ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกได้ และหลักสูตรปริญญาพหุวิทยาการหรือสหสาขาวิชา ได้อีก ๑ หลักสูตร

๔. ข้อ ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ข้อ ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง

เนื่องจากบางกลุ่มสาขาวิชาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ แต่ไม่มีผลงานทางวิชาการจะก่อให้เกิดปัญหาในการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

๕. ข้อ ๑๐.๓.๔ วรรค ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง

- ผู้ทรงคุณวุฒิบางกลุ่มสาขาที่เป็นศิลปิน สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง หากเป็นวารสารในระดับนานาชาติ ควรระบุจำนวนหรือสัดส่วนให้ชัดเจน

๖. ข้อ ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

๗. ข้อ ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย

- ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
๘. ข้อ ๑๐.๓.๓ **อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม** ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ขอความชัดเจน เรื่องจำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง
๙. ขอความชัดเจน เรื่องคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑๐. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ของระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ระบุว่า “...สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้”
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ เนื่องจากผลงานวิจัยบางเรื่องจำเป็นที่จะต้องปิดเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
๑๑. ข้อ ๑๑ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ควรระบุให้ชัดเจนว่า สามารถคุมวิทยานิพนธ์ได้กี่คน การค้นคว้าอิสระกี่คน โดยขอให้ถ่วงเฉลี่ยคนและไม่ต้องให้เทียบ ๓ ต่อ ๑ รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ คน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประเมินหลักสูตร
- ที่ประชุมให้นำข้อเสนอแนะของที่ประชุม เสนอ สกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป

๔.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานที่ประชุมขอเลื่อนวาระนี้ออกไปก่อน

ประธานกล่าวปิดการประชุม

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม)

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวตรีนภัทร มหายศ)
ผู้ช่วยเลขานุการ ทคปร.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย)
ผู้ช่วยเลขานุการ ทคปร.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์)
เลขานุการที่ประชุม ทคปร.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม